

**ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.29 อ่อนค่าสุดคลังภูมิภาค รับตัวเลขศก.สหรัฐสดใส หนุนดอลลาร์แข็งค่า**

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มี.ค. 2567)--นักบริหารเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.29 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากช่วงปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.05 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลังมีแรงซื้อกลับเข้ามา โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ออกมาดี ทั้งยอดขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ และ ยอดขายบ้านมือสอง

ส่วนปัจจัยในประเทศต้องรอดูทิศทางของเงินทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวจากผู้ค้าทองคำ หลังราคาทองปรับตัวลดลง

"เข้าน้ำบาทอ่อนค่าไปมากตามทิศทางตลาดโลก แต่น่าจะเป็นสถานการณ์ชั่วคราวจากการย่อขา ช่วงนี้ระหว่างวันจะผันผวน ตลาดกลับมาซื้อดอลลาร์หลังเทขายออกมาเพื่อทำกำไร" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.20-36.40 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 151.47 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 151.07 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0864 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0612 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 35.964 บาท/ดอลลาร์

-ธนาคารกสิกรไทย ระบุมีโอกาสไม่ถึง 50% ที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในการประชุมเดือนเม.ย.นี้ เพราะถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังไม่ได้สูงกว่า แต่อยู่ที่มุ่มมอง กนง.ว่าจะลดหรือไม่ หรืออาจรอดูข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาส 1/67 ก่อนแล้วค่อยลด

-"กสิกรไทย" คาด "เงินบาท" มีโอกาสอ่อนค่าแตะ 37 บาทต่อดอลลาร์ ไตรมาส 2 ปีนี้ เหตุ "พินด์โพล์" ไหลออกแรง หลังเป็น ช่วงจ่ายเงินปันผล หนุน "ต่างชาติ" ขนเงินกลับ หวั่นนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นจากการดำเนินนโยบายการเงินไทย หากมอง กนง. ถูกแทรกแซง อาจขาดความเชื่อมั่นจนนำไปสู่การเทขายหุ้น-บอนด์

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฮิวเซ้งเฮง ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ของไทย กล่าวถึงราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง เดินหน้าทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-Time High) อย่างต่อเนื่องว่า ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีของราคาทองคำ ซึ่งราคาทองคำในตลาด spot ได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปีไปแล้วกว่า 7.06% ล่าสุดราคาทองคำ spot ได้ขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ (All-Time High) ที่ 2,222 ดอลลาร์ แต่ราคาทองคำแห่งประเทศไทยกลับร้อนแรงยิ่งกว่า มีการปรับตัวขึ้นจากต้นปีกว่า 11.5% และขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ไปแล้ว 16 ครั้งในปีนี้ ใช้เวลาเพียง 3 เดือน ล่าสุดทองคำแท่งระดับสูงสุดอยู่ที่ 37,600 บาท ด้วยเงินบาทที่อ่อนค่าลงหนุนให้ราคาทองคำแท่งในประเทศราคาสูงขึ้นไปอีก

-ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติด้วยคะแนนเสียง 8-1 ในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ พร้อมระบุว่า เศรษฐกิจอังกฤษกำลังปรับตัวในทิศทางที่เหมาะสมในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ตลาดสินทรัพย์ในต่างประเทศนำโดยตลาดหุ้นและทองคำ ทำราคาขึ้นไปแตะระดับ สูงสุดทาบสถิติใหม่วานนี้ (21 มี.ค.) หลังผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (เอฟโอเอ็มซี) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐลง 3 ครั้งในปีนี ถือเป็นข่าวดีของสินทรัพย์ การลงทุนหลายประเภทที่จะมีสภาพคล่องเข้ามา ในระบบมากขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (21 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลง หลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี (21 มี.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี

-สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี (21 มี.ค.) โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 210,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 212,000 ราย

-โกลด์แมน แซคส์ออกรายงานระบุว่า ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่ ไม่มีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเฟดมีแผนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนีในการประชุมเดือนมิ.ย.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้